



ชวนาประเดิมรดปรีด

ช่วงนี้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ดูจะสร้างความฮือฮาไม่ขาดสาย จนกลายเป็นทอล์ก ประจำวันที่พูดกันไม่มีจบ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เงินเดือนปริญญาตรีขึ้นต้น 15,000 บาท การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง การคืนเงินภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรกไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนเงินภาษีปีละ 100,000 บาทเป็นระยะเวลา 5 ปีให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกในราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นต้น ยังไม่นับถึงนโยบายที่ออกมาเอาใจพี่น้องเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งแม้จะเป็นนโยบายเดิม ๆ ที่เคยทำมาแล้ว แต่ก็นำมาปิดฝุ่นตอยอดเพิ่มเติมเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นกัน ทั้งการรับจำนำข้าว พักหนี้ครัวเรือนที่มีหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท และการเติมเงินก้อนใหม่ให้กองทุนหมู่บ้านอีกกองทุนละ 1 ล้านบาทเพื่อเอาไปแก้ไขหรือทดแทนหนี้ในระบบ

ส่วนนโยบายใหม่หมัดที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ก็มีความชัดเจนและคืบหน้าไปได้เร็วไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านโยบายอื่น ๆ เพราะล่าสุด**คุณลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ อ.ก.ส.** บอกว่าจะเริ่มเดินหน้าโครงการดังกล่าวพร้อมกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ซึ่งจะดีแต่เปิดรับจำนำในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกร

ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อขอใช้บัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อเกษตรกรได้ที่ อ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมกับให้วงเงินกู้สูงสุดถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิต

การนำบัตรไปใช้ในวงแรกจะจำกัดเฉพาะการนำไปรูดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ โดยผ่านร้านค้าที่เป็นเครือข่ายของ อ.ก.ส. จำนวนกว่า 3,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเตรียมจัดประชุมร้านค้าที่เป็นเครือข่ายดังกล่าวในช่วงกลางเดือนตุลาคม เพื่อซักซ้อมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และการขอความร่วมมือในการจัดโปะโปะขึ้นพิเศษต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ถือบัตร ส่วนอัตราดอกเบี้ยนอกจาก อ.ก.ส.จะงดคิดหรือปลอดดอกเบี้ยในช่วง 30 วันแรกของการรูดใช้บัตรแล้ว **รัฐบาลยังจะเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยแทนเกษตรกร** ตลอดช่วงฤดูการผลิตอีกด้วย

คุณลักษณะบอกอีกว่า หลังเปิดรับสมัครทำบัตรเครดิตแล้ว จะมีการนำร่องเพื่อทดลองระบบ โดยให้เกษตรกรกลุ่มแรกได้ใช้บัตรเครดิตตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ และเมื่อสร้างเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานแล้ว **นายกรัฐมนตรีก็จะแจกบัตรเครดิตมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวนาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2555**

อดใจรออีกไม่นานเราก็จะได้เห็นนวัตกรรมทางการเงินฉบับรากหญ้าที่จะมาตอบโจทย์ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้นในระบบ การสร้างความยืดหยุ่นหรือสภาพคล่องในการใช้เงินซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการแก้หนี้ในระบบอีกทางหนึ่ง

● **พรพรม จักรกริชรัตน์** ●